



อัฐมิมิบูชาเทศนา ถิ่นที่ที่ ๖

ทานมัย

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร



พระธรรมเทศนาในโอกาสจิตกาลทางพระพุทธศาสนา

คณะธรรมยุต

จัดพิมพ์เผยแพร่



นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมมาสมพุทฺธสฺส.
อายุ อาโรหิย์ วัฒนํ สกฺตํ อูจจากุสินฺตํ
รติโย ปตฺตยาเนน อูพารา อปรปร่า
อปฺปมาทํ ปสฺสนฺติ ปุญฺญกิริยาสุ ปญฺชิตา
อปฺปมตฺโต อูโถ อตฺเต อธิคฺคฺหาติ ปญฺชิตอ

ทิฏฺฐเจ ฐมฺเม จ โย อตฺโต โย จตฺโต สมฺปรายโถ
อคฺคาภิสมฺยา สีโร ปญฺชิตอติ ปุจฺจตฺติติ.

บัดนี้ จักวิสฺขานาทานกถา แสดงทานมัยปุญฺญกิริยาวัตถุ ประดับ
ปัญญาบารมี พิมพูนกุศลบุญญาศรีโดยลำดับไป.

อันบุญกุศลสุจริตที่ชอบ ซึ่งสัตว์มาประกอบด้วยกาย วาจา จิต ย่อม

กาลาว่า

“อายุ อาโรหิย์ วัฒนํ สกฺตํ อูจจากุสินฺตํ
รติโย ปตฺตยาเนน อูพารา อปรปร่า”

เมื่อบุคคลปรารถนาซึ่งอายุให้ยืนนาน และความเป็นบุคคลมีสุขสำราญ
ไม่มีโรครมาเบียดกาย และปรารถนาพรตเสิกายที่พิเศษผ่องใส และปรารถนา

“อปฺปมตฺโต อูโถ อตฺเต อธิคฺคฺหาติ ปญฺชิตอ”

บัณฑิตชนผู้ดำเนินด้วยปรีชา เมื่อไม่ประมาท มีสติระวังรักษา เกียกกัน
ความเมาเสียให้ห่างไกลแล้ว ย่อมยึดไว้ซึ่งประโยชน์ทั้ง ๒ อย่าง.

“ทิฏฺฐเจ ฐมฺเม จ โย อตฺโต โย จตฺโต สมฺปรายโถ”

ประโยชน์คุณที่สัตว์ประสงค์อันใด ในทิฏฐธรรมภพเห็นประจักษ์นี้ก็คือ

อัมมเทศนามัยที่ ๙ ทิฏฺฐชุกัมมที่ ๑๐ ในส่วนทั้ง ๑๐ นั้น ท่านแสดงเจตนา
ซึ่งให้สำเร็จกิจยานั้น ๆ มีทาน เป็นต้น.

ในทานนั้น ท่านพรรณนาไว้โดยนิพพจน์ดังนี้ “ทียุยติ เอเตนาคี
ทาน” พัสตุนั้น ๆ มีข้าว น้ำ เป็นต้น อันบุคคลทั้งหลายย่อมให้ ด้วยธรรมชาติ
นี้เป็นเหตุ เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตินั้นจึงชื่อว่า ทาน ธรรมชาติเป็นเหตุให้ซึ่ง

โรง ศาลาที่พัก ๑ เครื่องประทีป ๑ ของทั้ง ๑๐ อย่างเหล่านี้ ชื่อว่า
ทานวัตถุ เป็นเครื่องให้ เครื่องบริจาต สละแจกปันแก่ปฤคคาหก ให้สำเร็จ
อุปการะเกื้อหนุน ให้เกิดความสุขสำราญกาย สำราญจิต ซึ่งสัตว์ปรารถนา
อยากได้อยู่ถ้วนหน้า และข้อซึ่งกล่าวทานวัตถุทั้ง ๑๐ ดังนี้นั้น ก็เป็นเยกฺยข-
โวหารว่า ชนจะบริจาคอยู่โดยมาก จะมีนิยมน่าควรจะบริจาคแต่ ๑๐ สิ่งเท่านั้น

คือ ปรารถนาจะสงเคราะห์และบูชาคุณ ฉะนั้น และทานนั้นเป็นกิจที่จะเกื้อหนุน
เฉลี่ยสุขให้มีแก่สัตว์อื่น เมื่อบุคคลมาบริจาคพัสตฺของคนที่ควรจะหวงแหน
เก็บไว้บริโภคแต่ผู้เดียว ออกให้แก่อื่นด้วยเจตนาหวังประโยชน์อันเกื้อกูล
มีใจเป็นกุศลบุญญาศรี ทานมัย เมื่อจะกล่าวนามตามพุทธสมัย โดยต่างแห่ง
อาการที่ให้และปฤคคาหก เป็น ๒ คือ ปาฏิปฺคฺคฺกทาน และสังฆทาน ทานที่

ทาน ๕ อย่างนี้ ชื่อว่า กาลทาน ประการหนึ่ง ทานที่ให้แก่ภิกษุผู้อาพาธ
มีอันสงฆ์ที่เก็บได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้า เมื่อบุคคลบริจาคด้วยประสงค์ผล
สมบัติอันพิเศษ ในภพปัจจุบัน และเบื้องหน้าแก่ตน ก็ชื่อว่า ทานสามัญ และ
ชื่อว่าอุทฺธคฺคทักขินา เมื่อปรารถนาราคาบิดา อันดับขันธแล้วบริจาคเฉพาะ
กัลปนาผลก็นับเนื่องเข้าในมาตาปิตุอุปฺภูฐานกุศลวิธี ซึ่งสมเด็จพระมหาภูมิ

สมบัติอันจะพึงได้ ณ ภายหน้า.

อนึ่ง พึงชำระบำรุงเจตนาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ในกาลทั้ง ๓ คือ ก่อน
บริจาค บริจาคอยู่ และบริจาคแล้ว ให้บันเทิงอยู่ด้วยปีติปราโมทย์ อย่า
ให้เกิดเสียดาย และวิปฺธิสารเดือดร้อนขึ้นในสันดาน เมื่อพร้อมด้วยบุรพเจตนา
มุญจนเจตนา อปรปรเจตนา ทั้ง ๓ ประการฉะนี้แล้ว ก็นับว่าเป็นทาน-

ทั้งทวนลมและตามลมไม่ขัดขวาง อนึ่ง ทายกทานบติเมื่อจะเข้าสู่ที่ประชุม
บริษัท ก็แกลวก้าไม่สยดสยองครั้นคร้ามแก่ผู้ใด “กายสุส เกหา สปฺปฺโยโธ”
ผู้นั้นประกอบด้วยปัญญารักษากุศลแล้ว มีสติสัมปชฺญณะไม่พินเพื่อน ลิ่นชีพ
แล้ว อุปฺปติยฺงสุคติภโลกสวรรค์อมรมิมาน. “ตฺสุมา” เหตุทานมีผลทั้งภพนี้
ภพหน้า ฉะนั้น “ลภิตฺวา โภเก อูพารา” เมื่อบัณฑิตชนได้โลกทรัพย์สมบัติ

ซึ่งสวรรค์โลกเลิศด้วยทิพยาธรมณ์ เสวยสุขไพศาล และปรารถนาอุดมสถานใน
มนุษย์ เกิด ณ ตระกูลสูง กษัตริย์ พราหมณ์ คฤหบดี มหาศาลเป็นต้น และ
ปรารถนาความยินดีวิบูลผลอันยิ่งต่อ ๆ ไป ก็ดี เมื่อรชาติหวังสุขสมบัติอัน
ไพศาลในมนุษย์ เทพยดา ณ ภพนี้ ภพหน้า ฉะนี้ ก็พึงกระทำบุญด้วยความ
ไม่ประมาท ให้เกิดมบริบูรณ์มากขึ้นในสันดานเกิด ก็สามารฉะเป็นอาการ

ประโยชน์คุณส่วนที่สัตว์ประสงค์อันใดเป็นไปในสัมปรายภพภายหน้าก็คือ
“อคฺคาภิสมฺยา สีโร ปญฺชิตอติ ปุจฺจตฺติ”.

เพราะมาได้ซึ่งประโยชน์ทั้ง ๒ นั้น วิญฺญฺชนจึงสรรเสริญผู้มีปัญญา
จำทรงว่าบัณฑิต ดำเนินในประโยชน์กิจด้วยปัญญา ฉะนี้ ความไม่ประมาทนี้
สมเด็จพระบรมสฺคคเจ้าทรงสรรเสริญว่า เป็นเหตุแห่งบุญทั้งหลาย ด้วย

วัตถุั้น ๆ แห่งบุคคลผู้ให้ บริจาคเจตนา มีไทยธรรมทานวัตถุเป็นสหาย ชื่อว่า
ทาน ทานนั้นเมื่อจะแจกโดยประเภทในศาสนโฆหาร เป็น ๒ คือ อามิสทาน ๑
ธรรมทาน ๑ เจตนาที่บริจาคสละให้ซึ่งพัสตุนั้น ๆ มี ข้าว น้ำ ผ้าถุง ผ้าห่ม
 เป็นต้น แก่ปฤคคาหก ชื่อว่า อามิสทาน เจตนาความตริกที่คิดจะให้เป็น
ประโยชน์แก่อื่น มิได้มุ่งหมายต่ออามิส เป็นความคิดเกิดขึ้นในจิต มีธธยาศัย

หามาได้ เพราะสิ่งอื่นที่จะบริจาคได้ แต่มิได้กล่าวไว้ใน ๑๐ สิ่งนั้น ก็ยังมีอยู่
เป็นอันมาก เมื่อกล่าวโดยลักษณะทานเป็น ๒ อย่าง คือให้ด้วยอนุเคราะห์จะ
ให้เป็นคุณแก่ปฤคคาหก ๑ ให้ด้วยปรารถนาจะบูชาท่านผู้มีคุณ ๑ เมื่อบุคคล
มีใจสงเคราะห์ เห็นว่าผู้นั้นมีความขัดสน ไม่มีสุขแล้ว บริจาคข้าว น้ำ เป็นต้น
ให้ด้วยหวังใจจะได้บริโภค เกิดความสุขในกาย จิต แก่สัตว์ที่ขัดสน มีความ

บุคคลบริจาคให้แก่ปฤคคาหกเฉพาะตัวหย่อนและยังโดยคุณ ชื่อว่า ปาฏิ-
ปฺคฺคฺกทาน ฝ่ายทานที่บุคคลบริจาคให้ในหมู่ปฏิบัติพระธรรมวินัยไม่นิยม
เป็นสรรพสาธธณะทั่วมณฑลพุทธศาสนา ชื่อว่า สังฆทาน ทานให้ในหมู่คณะ
หมายเอาหมู่ภิกษุภาวะ อีกนัยหนึ่งแก่หมู่ชนอันเป็นสาธธารชน เช่น สร้าง
ศาลาที่พักกลางทาง โรงพยาบาล โรงเรียน บ่อน้ำ ไว้ให้แก่หมู่ชน โดยไม่

บรมโลกนาลคฺร์สเป็นฐานเคารพ ๕ ซึ่งมาแล้วในสิงคาลสูตร อนึ่ง จะกำหนด
นามตามพลี ๕ ประการไซริ้ ทานที่บุคคลบริจาค หวังเฉพาะมารคาบิดาอัน
ทำลายขันธีไปปรโลกแล้ว ชื่อว่า บุรพเปตพลี เมื่อมาปรารภมิตร อำนวย
ญาติสาโลหิต และท่านผู้มีอุปการะ นอกจากมารคาบิดาแล้ว และบริจาคไป
ก็มีนามว่า ทักขินาบุระทาน และญาติธรรม ญาติสงเคราะห์ต่าง ๆ เป็น

สัมปทา มีวิปภาภาศอันไพศาล สมเด็จพระสฺคคจึงมีพุทธพจนบรรหารไว้เป็น
นิคมกาลาว่า “ปฺพุเพวทานา สมฺโน ททํ จิตฺตํ ปสฺทาเย ทควา อตฺตมโน
โหติ เอสา ยลฺณสุส สมฺปทา” บุคคลผู้ปรารภเริ่มจะบริจาค มิได้ดีไม่
เดือดร้อนด้วยมัจฉริยะ เป็นต้น เมื่อบริจาคเล่า ก็ให้มีจิตเลื่อมใส ครั้นบริจาค
แล้ว ก็มีใจเกษมसानต์ คุณสมบัติทั้ง ๓ ประการนี้ เป็นเครื่องบริบูรณ์แห่งยฺญ

ยิ่งไพบุลย์แล้ว “ทเทถ จ ภูยฺเชถ จ” พึงบริจาคแก่ปฤคคาหก และบริโภค
เลี้ยงตน และมารคาบิดา บุตร ภรรยา ทาส กรรมกร ให้เป็นสุขสำราญ “ทควา
จ ภูควา จ มหาภูกาว่า” ครั้นบริจาคและบริโภค มีอานภาพมาก มิให้ปราศญ์
ล่วงครหาได้แล้ว “อนินฺนิตา สคฺคฺมฺเปนฺติ ฉาน” ก็พ้นจากความดิเตยนแห่ง
นักปราศญ์ ย่อมเข้าไปถึงสุคติสวรรค์ โดยสิริสวัสดิ์ดีนราภักย์. “อาทิตฺตฺสุมิ

นำมาซึ่งความสุขส่วนอฏฐวิบาก แก่สัตว์ทั้งหลายผู้ได้ก่อสร้างบำเพ็ญไว้ บุญ
ย่อมเป็นที่พึงของสัตว์ทั้งหลาย ณ โลกเบื้องหน้า การที่สั่งสมก่อสร้างกอง
บุญญาภิรียาเป็นความสุข ฉะนี้. ก็แลกุศลสุจริตบุญญาศรี ซึ่งเป็นเหตุแห่งความ
สุขนั้น สัตว์จะสั่งสมให้ไพบุลย์ขึ้นในสันดาน ให้สำเร็จสุขสมบัติอฏฐวิบูลผล
ก็อาศัยความไม่ประมาทเป็นเหตุเบื้องต้นมีกำลังกล้า สมด้วยพุทธภาษิตนิพนธ์

บ่อเกิดแห่งความสุขพิเศษทุกประการ.

“อปฺปมาทํ ปสฺสนฺติ ปุญฺญกิริยาสุ ปญฺชิตา”

บัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญซึ่งความไม่ประมาทว่า เป็นประธานใน
บุญญาภิรียา การที่กระทำก่อสร้างบำเพ็ญบุญกุศลทุกสิ่ง.

ประการฉะนี้.

ก็แลบุญ ๆ นี้ ย่อมมีประเภทเป็นหลายสถาน เมื่อกล่าวตามปุญฺญ-
ภิรียาวัตถุ ซึ่งท่านจำแนกไว้โดยพิสตกรก็มี ๑๐ ประการ แลปุญฺญภิรียาวัตถุ
๑๐ ประการนั้น คือ ทานมัยที่ ๑ ศีลมัยที่ ๒ กวานมัยที่ ๓ อปฺปายนมัยที่ ๔
เวยยาวัจจมัยที่ ๕ ปัตติทานมัยที่ ๖ ปัตตานุโมทนามัยที่ ๗ ธัมมัสสวนมัยที่ ๘

บริสุทธิ แสดงธรรมสั่งสอนให้ผู้อื่นรู้บาบุญคุณโทษ สิ่งที่ควรทำ มิควรทำ
จนถึงแนะนำในทางพระนิพพาน ชื่อว่า ธรรมทาน ฝ่ายอามิสทานนั้น เมื่อจะ
กล่าวด้วยสามารถ ทานวัตถุสามัญก็เป็น ๑๐ อย่าง ตามวัตถุที่บริจาค และ
ทานวัตถุ ๑๐ นั้น คือ ข้าว ๑ น้ำ ๑ ผ้า ๑ ยวดยาน ของเป็นอุปการให้สำเร็จ
ความไป ๑ ระเบียบดอกไม้ ๑ ของหอม ๑ เครื่องทา ๑ ที่นอน ๑ เหย้าเรือน

ต้องการด้วยสิ่งของนั้น ๆ ความให้อย่างนี้ สำเร็จด้วยจิตคิดจะสงเคราะห์ เป็น
ลักษณะอย่าง ๑ เมื่อปฤคคาหกผู้รับมิได้ขัดสนลำบากด้วยพัสตุนั้น ๆ แต่ทรง
คุณธรรมควรจะบูชา เมื่อท่านนั้นแม้ไม่ปรารถนาประสงค์สิ่งใด บุคคลผู้ทยก
บริจาคพัสตฺสิ่งของนั้น ๆ ให้ ด้วยคิดจะบูชาคุณ ความให้ดังนี้ เป็นลักษณะ
อย่าง ๑ จึงย่นตามลักษณะว่า ทานความสละให้ย่อมเป็นไปด้วยลักษณะ ๒

เจาะจงนับเข้าในข้อนี้ อนึ่ง ทานที่บุคคลให้ในกาลพิเศษมี ๕ อย่าง คือ ให้แก่
ภิกษุอาคันตุคฺผู้จรมาแต่อาวาส และประเทศอื่น ๑ ให้แก่ภิกษุในกาลเมื่อ
จะไปยังอาวาสและประเทศอื่น ๑ ให้แก่ภิกษุเป็นไข้ ๑ ให้แก่ภิกษุในกาลเมื่อ
ข้าวแพง ๑ ยามเมื่อข้าวใหม่และผลไม้ต้นฤดู และพฤกษาพึงเผล็ดผลเป็น
คราวแรกก็ดี และบุคคลผู้เจ้าของบริจาคประดิษฐานในบรรพชิตผู้มีศีล ๑

หลายสถาน.

สรรพอามิสทานทั้งปวงนั้น เป็นกิจเกื้อหนุนให้เกิดความสุขสบายในจิต
แก่สัตว์ผู้ได้รับบริโภค เป็นหิตฉริยาประพฤติให้เป็นประโยชน์ ฉะนี้ จึงนับว่า
เป็นบุญญาศรีทานมัยกุศล ควรที่บัณฑิตชนผู้ประกอบด้วยปรีชา จะพึงบำเพ็ญ
ปฏิบัติเป็นกุศลวัตรตามควรแก่โลกทรัพย์สมบัติแห่งตน แสงหวาวิบูลผลสุข

คือ ทาน จะให้สำเร็จวิบูลสุขสมบัติ อันไพศาลเป็นอนเนกนิก แม้จะกล่าวโดย
อานิสงส์ที่ประจักษ์ในปัจจุบันบัดนี้ “ททํ ปิโย มนฺสุสานิ” ผู้บริจาคนำเพ็ญ
ทาน ย่อมเป็นที่รักแห่งมนุษย์ทั้งหลาย “ภขฺนฺติ นํ พฺพุ ชนา” ชนเป็นอันมาก
ล่วงคลองนับย่อมคบหาสมาคมซึ่งบุคคลผู้บริจาคนั้นไม่มีประมาณ ทั้งกิดิศัพพ
สรรเสริญก็ระบือทั่วไปในทิสานุกิศ ถึงซึ่งเป็นต้นธชาติกลั่นอันอุดมฤษฎ์ ไปได้

อาคารสมิ” มีอุปมาเหมือนเรือนอันเพลิงไหม้แล้ว บุคคลผู้เจ้าของขนภาษาชะ
เครื่องใช้อันใดออกเสียได้แล้ว ของนั้นก็เป็นที่ประโยชน์ได้ใช้สอยต่อไปในภายหน้า
สิ่งของทั้งไว้ไม่ฆานออกนั้นล้วนเป็นเชื้อเพลิงย่อยยับสูญเสียสิ้น ไม่เป็นที่
ประโยชน์คุณอันใด ฉะนั้น “เอวมาทิตุตเต โลกเ ชราย มรเณน จ” เมื่อ
โลกคือเบญจขันธ์อันเพลิง คือ ชรา มรณะ เฝเผาผลาญให้กรอบเกรียมอยู่แล้ว

“**นี่หเรเลว ทาเนน**” ฟังนำออกด้วยสามารถ บริจาคแก่ยากจก วนิพก คนอนาถา สมณพราหมณ์ ตามสมัย “**ทินุ่ โหติ สุนีภตฺ**” ส่วนพัสดุซึ่งได้บริจาคให้แล้วนั้น เป็นอันได้นำออกเสียด้วยดีแล้ว ช้าจะมีสุขเป็นผลต่อไป ณ ภพภายหน้า ส่วนของทิ้งคไว้มิได้บริจาค ก็เหมือนของอันสูญเสียในเพลิง เปล่าไม่มีคุณประโยชน์อันใดแก่ตนจะนั้น เพราะจะสาธณะทั่วไป ด้วย

พระพุทธรูปปางนาคปรก

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายอย่าได้กลัวแต่บุญเลย คำที่ว่าบุญๆ นี้ย่อมเป็นชื่อแห่ง ความสุข ความสำราญ ที่เกิดในกาย ในจิต อันความสุขนี้ สัตว์รักใคร่ปรารถนาไม่เลือกกว่าผู้ใดเลย ล้วนแต่แสวงหาความสุขอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น เมื่อรู้ว่าบุญเป็นพืชก่อให้เกิดผลความสุขมากแล้ว ก็ควรจะไม่ประมาท บำเพ็ญบุญไว้ให้มากในสันดาน เป็นนิจนิรันดร์.

อำนาจใจ และเพลิง และผู้ร่วมมรดกที่ตนไม่รักใคร่ “**อล อนฺเดน ขหาติ สรีรํ สปริกฺคหํ**” เมื่อมรดกัยมีมาถึงแล้ว สรีระ ร่างกาย กับทั้งพัสดุโภคทรัพย์ ศฤงคาร ย่อมจะละเสียสิ้น มีอาจติดตามไปยังปรโลกได้ เหตุดังนั้น บัณฑิตชน ผู้ประกอบด้วยปรีชา ฟังพ่อนผันบริจาคทานและบริโภคตามสมควร อย่าให้เกิดวิปฏิสารเดือดร้อนในภายหลัง “**กยิราถ อิโร ปุญฺณานิ**” บัณฑิตพึงทำเกิด

พระพุทธรูปปางนาคปรก

“**ตํ โข ปเนตํ ทานํ**” และกุศล คือทานนั้น จะมีผลพิเศษมากก็เพราะศีล เมื่อทายกและปฏิคคาหทั้ง ๒ ฝ่ายมีศีลเป็นคุณธรรมอยู่แล้ว ทานนั้นก็ย่อมบริสุทธิ์ทั้ง ๒ สถาน เหตุการณ์ดังนั้น บุคคลจะมาสันโดยอินดีพอประโยชน์เสียด้วยทานเท่านั้นหาควรไม่ ฟังดำรงตนให้ตั้งอยู่ในศีลสมบัติ ในเบญจเวรวิริติ เว้นจากเวร ๕ เป็นต้น จึงจะสามารถกล่าวหาญในที่จะบรรลुकุณ

ซึ่งบุญ คือ กุศลอันชำระสันดานให้ผ่องใส และอาจเป็นปัจจัยแก่ปรภพในเบื้องหน้า “**สมฺปสุตํ อตุลมตฺตโน**” พิจารณาเห็นประโยชน์แก่ตนอยู่ บุญนี้ควรจะทำสร้างยิ่งกว่าสิ่งอื่น “**ปุญฺณานิ ปรโลกสูมี ปติฏฺฐา โหนฺติ ปาณินํ**” บุญย่อมเป็นที่พึงของสัตว์ทั้งหลาย ในปรโลกเบื้องหน้า สมเด็จพระผู้มีพระภาคบรมศาสดา ก็ได้ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่า “**มา ภิกฺขเว ปุญฺณานํ ภายิตถ**”

พระพุทธรูปปางนาคปรก

ทั้ง ๒ คือโกศสมบัติ และภพพิเศษ อันเป็นผลแห่งทานแห่งศีล เหตุดังนั้น สมเด็จพระผู้มีพระภาคโลกุตตมาจารย์ เมื่อทรงแสดงทานกถาพรรณนาซึ่งทานแล้ว จึงตรัสศีลกถาพรรณาศิลเป็นลำดับไป เอวัง ก็มีด้วยประการดังนี้

พระพุทธรูปปางนาคปรก

หมายเหตุ : ทรงไว้แต่ครั้งยังไม่ได้ทรงกรม.